

# ฉลากสิ่งแวดล้อม



## สัญลักษณ์สีเขียวของไทยที่ต้องรู้จัก

โดย นางวิภารัตน์ ศรีเพชร  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING) เป็นกลไกการสื่อสารที่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าหรือบริการที่กำลังจะเลือกใช้นั้น มีส่วนในการใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยการผลิตสินค้าหรือบริการต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

- 1 **ฉลากเขียว (Green Label)** สัญลักษณ์ฉลากเขียว แสดงให้เห็นถึงการรักษาสีเขียว สิ่งแวดล้อม รูปพืช (ใบไม้) และสัตว์ป่า (นก) เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่ร่วมกันและถูกเชื่อมโยงเข้ามาหากันด้วยโลก เพื่อรักษาสีเขียวที่สวยงามและโลกของเราไว้ให้กับคนรุ่นหลัง (หน้ายิ้ม) (เปเปอร์ แอนด์ เคมีภัณฑ์. 2564: ออนไลน์)



- 2 **ฉลากตะกร้าเขียว** สินค้าหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการทั่วไป โดยพิจารณาผลกระทบต่อวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การใช้งาน (จารุพันธุ์ พฤษทรัพย์เพชรแก้ว. 2565: ออนไลน์)

- 3 **ฉลากใบไม้เขียว (Green Leaf)** ดำเนินการโดยมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการก่อสร้างและการโรงแรม มุ่งเน้นการใช้พลังงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดหลัก “รู้ประหยัด รักสิ่งแวดล้อม” (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. มปป.: ออนไลน์)



- 4 **ฉลาก G-Green** ฉลากส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2567: ออนไลน์)

- 5 **ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (LabelNo5)** ฉลากแสดงระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ฉลากแบบใหม่ จะเริ่มต้นด้วยเลข 5 แต่เพิ่มเติมคือ มีดาว 3 ดวง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานในระยะยาว ซึ่งออกโดยกระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 2567: ออนไลน์)



อ้างอิง: เปเปอร์ แอนด์ เคมีภัณฑ์. (2564). ฉลากเขียวคืออะไร? ทำไมเราควรใช้สินค้าฉลากเขียว. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567, จาก <https://www.persisco.com/why-thai-green-label/>  
จารุพันธุ์ พฤษทรัพย์เพชรแก้ว. (2565). ฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567, จาก <https://library.wu.ac.th/km/>  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (มปป.). ฉลากใบไม้เขียว Green Leaf. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567, จาก <https://thaigreendirectory.com/labeldetail/15/%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2>

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2567). มาตรฐาน G-Green กั้นตะกร้า. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567, จาก <https://www.facebook.com/Greenoffice-สำนักงานสีเขียว-308452949773830/>  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2567). ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567, จาก <https://labelno5.egat.co.th/home/author/591081/>